

แผนการจัดกิจกรรม/โครงการสวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประจำเดือน	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	ลักษณะ/ประเภทของกิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
มกราคม ๒๕๕๘	๑. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘	ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลค. ในการติดตาม และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินการ จัดสวัสดิการและพิจารณาเรื่องตามวาระ	เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา วางแผนดำเนินงาน ตลอดจนประเมินผล เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางาน หรือมีมติอนุมัติเรื่องที่เสนอตามวาระ	คณะกรรมการสวัสดิการ สลค.	คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค.
	๒. ตรวจสอบสุขภาพ (ติดตามผล)	ตรวจสอบสุขภาพ (ติดตามผล) โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร	ดูแลสุขภาพของสมาชิกกลุ่มเสี่ยง	สมาชิกสวัสดิการ สลค. ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง	คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค. และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘	๑. การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘	จัดประชุมพร้อมกับการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ สลค.	- แจ้งสถานะการเงินของสวัสดิการ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา - แจ้งผลการดำเนินงานและกิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๘ - รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจาก สมาชิกสวัสดิการ สลค.	สมาชิกสวัสดิการ สลค.	คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค.
	๒. การบรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์ ของสมาชิกสวัสดิการ สลค.	บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก สวัสดิการ สลค. ทั้งเก่าและใหม่ที่สนใจ	เพื่อให้สมาชิกสวัสดิการ สลค. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ การดำเนินงานของสวัสดิการ สลค. และสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของ สมาชิกสวัสดิการ สลค.	สมาชิกสวัสดิการ สลค.	คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค.
มีนาคม ๒๕๕๘	๑. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘	ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลค. ในการติดตาม และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินการ จัดสวัสดิการและพิจารณาเรื่องตามวาระ	เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา วางแผนดำเนินงาน ตลอดจนประเมินผล เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางาน หรือมีมติอนุมัติเรื่องที่เสนอตามวาระ	คณะกรรมการสวัสดิการ สลค.	คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค.
	๒. กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี และเพิ่มพูนความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการเรียนรู้การใช้ชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	- ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ - ถวายสังฆทาน หรือทำบุญเลี้ยงพระที่โรงพยาบาลสงฆ์ - นิมนต์พระมาบรรยายธรรม สืบเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา (กิจกรรมจะพิจารณาตามความเหมาะสม)	- เพื่อให้สมาชิกได้มาพบปะทำความรู้จัก และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน - เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	สมาชิกสวัสดิการ สลค.	- คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค. - คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	ลักษณะ/ประเภทของกิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
มีนาคม ๒๕๕๘ (ต่อ)	๓. กิจกรรมด้านจิตอาสา และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์	เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กกำพร้า หรือผู้ป่วยอนาถา (กิจกรรมจะพิจารณาตามความ เหมาะสม)	เพื่อให้สมาชิกได้พบปะและมีส่วนร่วม บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ในสังคม	สมาชิกสวัสดีการ สลค. และครอบครัว	- คณะกรรมการ สวัสดีการ สลค. - คณะอนุกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง
	๔. มหกรรมสินค้าราคาถูก	ออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก	- เพื่อให้สมาชิกสวัสดีการ สลค. และ บุคลากรหน่วยงานอื่นในทำเนียบรัฐบาล ได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ - ให้สมาชิกสวัสดีการ สลค. บางส่วน สามารถขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้	- สมาชิกสวัสดีการ สลค. และครอบครัว - บุคลากรหน่วยงานอื่น ในทำเนียบรัฐบาล	- คณะกรรมการ สวัสดีการ สลค. - คณะอนุกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง
เมษายน ๒๕๕๘	๑. ประชุมคณะกรรมการสวัสดีการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘	ประชุมคณะกรรมการสวัสดีการ สลค. ในการติดตาม และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินการ จัดสวัสดีการและพิจารณาเรื่องตามวาระ	เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา วางแผนดำเนินงาน ตลอดจนประเมินผล เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางาน หรือมีมติอนุมัติเรื่องที่เสนอตามวาระ	คณะกรรมการสวัสดีการ สลค.	คณะกรรมการ สวัสดีการ สลค.
	๒. ตรวจสอบสุขภาพ (ติดตามผล)	ตรวจสอบสุขภาพ (ติดตามผล) โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร	ดูแลสุขภาพของสมาชิกกลุ่มเสี่ยง	สมาชิกสวัสดีการ สลค. ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง	คณะกรรมการ สวัสดีการ สลค. และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง
	๓. กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี และเพิ่มพูนความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการเรียนรู้การใช้ชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	กิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ - สรงน้ำพระ - รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ - ปล่อยปลา/ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ (ตามความเหมาะสม)	- เพื่อให้สมาชิกได้พบปะและร่วมสืบทอด ประเพณีสงกรานต์ - ร่วมทำบุญ	- สมาชิกสวัสดีการ สลค. - บุคลากรหน่วยงานอื่น ในทำเนียบรัฐบาล	- คณะกรรมการ สวัสดีการ สลค. - คณะอนุกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง
	๔. ยื่นคำร้องยืมเงินค่าเล่าเรียน รอบที่ ๑	สมาชิกสวัสดีการ สลค. ยื่นคำร้องและส่งเอกสาร ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘	เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเกี่ยวกับด้าน การศึกษาบุตรของสมาชิกสวัสดีการ สลค.	สมาชิกสวัสดีการ สลค.	- คณะกรรมการ สวัสดีการ สลค. และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	ลักษณะ/ประเภทของกิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
พฤษภาคม ๒๕๕๘	๑. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘	ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลค. ในการติดตาม และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินการ จัดสวัสดิการและพิจารณาเรื่องตามวาระ	เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา วางแผนดำเนินงาน ตลอดจนประเมินผล เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางาน หรือมีมติอนุมัติเรื่องที่เสนอตามวาระ	คณะกรรมการสวัสดิการ สลค.	คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค.
	๒. มหกรรมสินค้าราคาถูก	ออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก (เพิ่มในส่วน ของเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ การเรียน ตามความเหมาะสม เพื่อรองรับช่วง เปิดเทอม)	- เพื่อให้สมาชิกสวัสดิการ สลค. และ บุคลากรหน่วยงานอื่นในทำเนียบรัฐบาล ได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ - ให้สมาชิกสวัสดิการ สลค. บางส่วน สามารถขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้	- สมาชิกสวัสดิการ สลค. และครอบครัว - บุคลากรหน่วยงานอื่น ในทำเนียบรัฐบาล	- คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค. - คณะอนุกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง
	๓. การจัดหาและให้บริการด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม	- เชิญกรรมการขนส่งทางบกมาจัดทำใบอนุญาตขับขี่ (กรณีออกไปใหม่แทนใบเดิม) และต่อทะเบียน รถยนต์ - เชิญกรรมการปกครองมาจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชน	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมาย ให้เข้ารับบริการดังกล่าว	- สมาชิกสวัสดิการ สลค. - บุคลากรหน่วยงานอื่น ในทำเนียบรัฐบาล	- คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค. - คณะอนุกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง
มิถุนายน ๒๕๕๘	๑. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘	ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลค. ในการติดตาม และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินการ จัดสวัสดิการและพิจารณาเรื่องตามวาระ	เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา วางแผนดำเนินงาน ตลอดจนประเมินผล เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางาน หรือมีมติอนุมัติเรื่องที่เสนอตามวาระ	คณะกรรมการสวัสดิการ สลค.	คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค.
	๒. กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี และเพิ่มพูนความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการเรียนรู้การใช้ชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	กิจกรรมทำบุญไหว้พระ ๙ วัด ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือจังหวัดใกล้เคียง เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา (พิจารณาตามความ เหมาะสม)	- เพื่อให้สมาชิกได้มาพบปะทำความรู้จัก และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน - เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	สมาชิกสวัสดิการ สลค. และครอบครัว	- คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค. - คณะอนุกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง
	๓. กิจกรรมหารายได้เข้าสมทบ กองทุนสวัสดิการ สลค.	จัดแรลลี่	เพื่อนำรายได้เข้าสมทบกองทุนสวัสดิการ สลค.	- หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐ - สมาชิกสวัสดิการ สลค. และครอบครัว	- คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค. - คณะอนุกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง - คณะทำงาน

ประจำเดือน	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	ลักษณะ/ประเภทของกิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
กรกฎาคม ๒๕๕๘	๑. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘	ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลค. ในการติดตาม และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินการ จัดสวัสดิการและพิจารณาเรื่องตามวาระ	เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา วางแผนดำเนินงาน ตลอดจนประเมินผล เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางาน หรือมีมติอนุมัติเรื่องที่เสนอตามวาระ	คณะกรรมการสวัสดิการ สลค.	คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค.
	๒. กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘	เป็นการตรวจเช็คร่างกายครั้งใหญ่ โดยการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ/อุจจาระ เอ็กซเรย์ปอดและอื่น ๆ โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร	เพื่อดูแลสุขภาพของสมาชิกสวัสดิการ สลค. ทั้งในด้านการระวังป้องกันปัญหา สุขภาพและการตรวจรักษา	สมาชิกสวัสดิการ สลค.	คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค. และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง
	๓. กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี และเพิ่มพูนความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการเรียนรู้การใช้ชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ถวายเทียนเข้าพรรษา พร้อมด้วยปัจจัยไทยธรรม แต่พระสงฆ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาล เข้าพรรษา	- เพื่อให้สมาชิกได้มาพบปะทำความรู้จัก และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน - เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	สมาชิกสวัสดิการ สลค.	- คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค. - คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง
	๔. มหกรรมสินค้าราคาถูก	ออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก	- เพื่อให้สมาชิกสวัสดิการ สลค. และ บุคลากรหน่วยงานอื่นในทำเนียบรัฐบาล ได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ - ให้สมาชิกสวัสดิการ สลค. บางส่วน สามารถขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้	- สมาชิกสวัสดิการ สลค. และครอบครัว - บุคลากรหน่วยงานอื่น ในทำเนียบรัฐบาล	- คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค. - คณะอนุกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง
สิงหาคม ๒๕๕๘	๑. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘	ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลค. ในการติดตาม และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินการ จัดสวัสดิการและพิจารณาเรื่องตามวาระ	เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา วางแผนดำเนินงาน ตลอดจนประเมินผล เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางาน หรือมีมติอนุมัติเรื่องที่เสนอตามวาระ	คณะกรรมการสวัสดิการ สลค.	คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค.
	๒. กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี และเพิ่มพูนความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการเรียนรู้การใช้ชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ทัศนศึกษาหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี	เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาชนบทไทยดั้งเดิม และความผูกพันระหว่างคนกับควาย โดยสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ ในชีวิตประจำวันได้ในลักษณะของ ความพอเพียง	สมาชิกสวัสดิการ สลค. และครอบครัว	- คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค. - คณะอนุกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	ลักษณะ/ประเภทของกิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
กันยายน ๒๕๕๘	๑. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลค. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘	ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลค. ในการติดตาม และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน จัดสวัสดิการและพิจารณาเรื่องตามวาระ	เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา วางแผนดำเนินงาน ตลอดจนประเมินผล เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางาน หรือมีมติอนุมัติเรื่องที่เสนอตามวาระ	คณะกรรมการสวัสดิการ สลค.	คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค.
	๒. มหกรรมสินค้าราคาถูก	- ออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก	- เพื่อให้สมาชิกสวัสดิการ สลค. และ บุคลากรหน่วยงานอื่นในทำเนียบรัฐบาล ได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ - ให้สมาชิกสวัสดิการ สลค. บางส่วน สามารถขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้	- สมาชิกสวัสดิการ สลค. และครอบครัว - บุคลากรหน่วยงานอื่น ในทำเนียบรัฐบาล	- คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค. - คณะอนุกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง
	๓. งานวันคล้ายวันสถาปนา สลค. และการแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ	- ทำบุญเลี้ยงพระ หรือถวายสังฆทาน - มอบเกียรติบัตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ	- รำลึกถึงวันสถาปนา สลค. - ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของ สลค. ที่ล่วงลับ - เพื่อระลึกถึงและแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ	สมาชิกสวัสดิการ สลค.	- คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค. - คณะอนุกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง
ตุลาคม ๒๕๕๘	๑. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลค. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘	ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลค. ในการติดตาม และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน จัดสวัสดิการและพิจารณาเรื่องตามวาระ	เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา วางแผนดำเนินงาน ตลอดจนประเมินผล เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางาน หรือมีมติอนุมัติเรื่องที่เสนอตามวาระ	คณะกรรมการสวัสดิการ สลค.	คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค.
	๒. ยื่นคำร้องยืมเงินค่าเล่าเรียน รอบที่ ๒	สมาชิกสวัสดิการ สลค. ยื่นคำร้องและส่งเอกสาร ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘	เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเกี่ยวกับด้าน การศึกษาบุตรของสมาชิกสวัสดิการ สลค.	สมาชิกสวัสดิการ สลค.	- คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค. และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง
	๓. ตรวจสอบสุขภาพ (ติดตามผล)	ตรวจสอบสุขภาพ (ติดตามผล) โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร	ดูแลสุขภาพของสมาชิกกลุ่มเสี่ยง	สมาชิกสวัสดิการ สลค. ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง	- คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค. และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง
	๔. การจัดหาและให้บริการด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม	- จัดหาหน่วยงานสถานศึกษาหรือองค์กรเอกชน มาให้บริการตัดแต่งทรงผม และตรวจเช็คซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมาย ให้เข้ารับบริการดังกล่าว	- สมาชิกสวัสดิการ สลค. - บุคลากรหน่วยงานอื่น ในทำเนียบรัฐบาล	- คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค. - คณะอนุกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	ลักษณะ/ประเภทของกิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
พฤศจิกายน ๒๕๕๘	๑. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลค. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘	ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลค. ในการติดตาม และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินการ จัดสวัสดิการและพิจารณาเรื่องตามวาระ	เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา วางแผนดำเนินงาน ตลอดจนประเมินผล เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางาน หรือมีมติอนุมัติเรื่องที่เสนอตามวาระ	คณะกรรมการสวัสดิการ สลค.	คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค.
	๒. กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี และเพิ่มพูนความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการเรียนรู้การใช้ชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	- ทักษะศึกษาดูงาน “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” จังหวัดนครนายก - ร่วมทอดกฐินสามัคคีเนื่องในโอกาสกฐินกาล	- เพื่อให้สมาชิกได้มาพบปะทำความรู้จัก และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน - เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	สมาชิกสวัสดิการ สลค. และครอบครัว	- คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค. - คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง
	๓. การเป็นเจ้าภาพกีฬาภาคี นิติสัมพันธ์ (ที่ผ่านมาเว้นว่างจากการจัดการแข่งขัน เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ทำให้สถานการณ์ไม่ปกติ)	- การแข่งขันกีฬาและประกวดกองเชียร์ ร่วมกัน ระหว่างสำนักราชเลขาธิการ สำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ กฤษฎีกา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	- เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริม การประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	สมาชิกสวัสดิการ สลค. และ บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน	- คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค. - คณะอนุกรรมการ ฯ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง
ธันวาคม ๒๕๕๘	๑. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลค. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘	ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลค. ในการติดตาม และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินการ จัดสวัสดิการและพิจารณาเรื่องตามวาระ	เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา วางแผนดำเนินงาน ตลอดจนประเมินผล เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางาน หรือมีมติอนุมัติเรื่องที่เสนอตามวาระ	คณะกรรมการสวัสดิการ สลค.	คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค.
	๒. มหกรรมสินค้าราคาถูก	- ออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก	- เพื่อให้สมาชิกสวัสดิการ สลค. และ บุคลากรหน่วยงานอื่นในทำเนียบรัฐบาล ได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ - ให้สมาชิกสวัสดิการ สลค. บางส่วน สามารถขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ - เลือกรับซื้อสินค้าสำหรับเป็นของขวัญ ในโอกาสขึ้นปีใหม่	- สมาชิกสวัสดิการ สลค. และครอบครัว - บุคลากรหน่วยงานอื่น ในทำเนียบรัฐบาล	- คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค. - คณะอนุกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง
	๓. การแข่งขันกีฬายานในระหว่าง หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาล (ที่ผ่านมา เว้นว่างจากการจัดการแข่งขัน เนื่องจากปัญหาความขัดแย้ง ทางการเมือง ทำให้สถานการณ์ไม่ปกติ)	- การแข่งขันกีฬาและประกวดกองเชียร์ ระหว่างหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาล - ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีจะให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล กับร่วม รับประทานอาหาร และชมการแสดง	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริม การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เข้า ร่วมการแข่งขัน	- สมาชิกสวัสดิการ สลค. และ บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน	- คณะกรรมการ สวัสดิการ สลค. - คณะทำงาน - เจ้าหน้าที่ สลค. ที่เกี่ยวข้อง